



รายการการสังเคราะห์โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สำหรับพื้นที่ (PP-Area Based) ประจำปีงบประมาณ 2552

จัดทำโดย

นายบุญทวนกร พรมภักดี

นางธรรณิศ สายวัฒน์

นางสาวลำไย สีหามาตย์

นางสาวรัตน์ดาวรรณ คลังกลาง

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

บทคัดย่อ

การสังเคราะห์รายงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเขตพื้นที่ (PP-Area Based) ระดับเขต ปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รายงานสรุปผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ที่ได้รับงบ PP-Area Based ปีงบประมาณ 2552 ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่างคือ รายงานโครงการการศึกษาการสังเคราะห์ชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเขตพื้นที่ (PP-Area Based) ระดับเขตปีงบประมาณ 2552 จำนวน 30 เล่ม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึก จำนวน 3 ชุด ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์รายงานสรุปผลโครงการ แบบประเมินคุณภาพโครงการ และแบบบันทึกสาระสำคัญของรายงานสรุปผลโครงการ ประมวลผลโดยการรวบรวมข้อมูล ลงรหัสข้อมูล และนำเข้าข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ และ ค่าร้อยละ เพื่ออธิบายข้อมูล

ผลการสังเคราะห์พบว่า หน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนมาจากหน่วยงาน 14 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนมากที่สุดคือมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองลงมาคือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงพยาบาลขอนแก่น รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 25,851,835.3 บาท จำนวนหน้ารูปเล่มรายงานโครงการที่รายงานสูงสุดคือ จำนวนหน้ารายงานเฉพาะส่วนของภาคผนวกมีมากถึง 195 หน้า ประเภทของโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการเป้าหมายเฉพาะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีความสอดคล้องระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมกับกลุ่มที่กำหนดตามเป้าหมายของโครงการ มีการรายงานสภาพความต้องการจำเป็นของโครงการ ขอบเขตของสภาพความต้องการจำเป็นของโครงการเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยยึดพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นงานเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือศักยภาพในการทำงาน โดยใช้กลวิธีการดำเนินงานหลากหลายวิธี การรายงานวิธีการประเมินผลโครงการ มีความชัดเจนเพียงเป็นร้อยละ 46.7 การรายงานตัวชี้วัดของโครงการชัดเจนเพียงร้อยละ 33.3 เกณฑ์ประเมินโครงการชัดเจนเพียงเป็นร้อยละ 26.0 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ รายงานสรุปผลโครงการตอบวัตถุประสงค์โครงการทุกข้อเพียงร้อยละ 26.7 บรรลุประสิทธิผลของโครงการเพียงร้อยละ 26.7 มีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 20.0 และองค์ความรู้ที่ได้เป็นวิธีการดำเนินงานคุณภาพของรายงานการดำเนินงานโครงการ จำแนกตามเล่มรายงาน พบว่าคุณภาพของรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือคุณภาพค่อนข้างต่ำ และมีคุณภาพต่ำ และคุณภาพต่ำเท่ากัน จากข้อมูลดังกล่าวสพ.เขต 7 ขอนแก่น ควรมีการปรับปรุงการรับรองรายงานผลการดำเนินงานโครงการในรูปคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้มีรูปแบบของการรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพ